

Tuổi trẻ Bắc Ninh hành trình về nguồn cách mạng

Hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh là hoạt động ý nghĩa giúp tuổi trẻ Bắc Ninh trọn đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, trong ngày 3 và 4/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” tại tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của thanh niên quân đội và lãnh đạo cơ sở Đoàn trong tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Đối với chị, đây là hành trình về nguồn cách mạng thực sự có ý nghĩa và khó quên. Sau thời gian di chuyển qua những cung đường đèo dốc khúc khuỷu, chị và các thành viên trong đoàn đến thăm khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Đây là nơi 80 năm về trước, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam gồm 34 người, do đồng chí Võ Nguyên Giáp được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy nhiệm tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, tuyên bố thành lập. Sau khi dâng hương báo công, đoàn đã được thăm nơi diễn ra buổi thành lập, lán ở, bếp ăn của Đội với những vũ khí, trang bị hết sức thô sơ, thiếu thốn, nhưng Đội đã vượt qua mọi khó khăn để làm nên những chiến thắng vang dội.

Chị Trang tâm sự, hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng đã giúp đoàn viên, thanh niên trong đoàn trọn đời ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu, hy sinh quên mình để xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. “Cá nhân tôi hiểu sâu sắc hơn về vai trò và vị trí của Quân đội nhân dân Việt Nam là biểu tượng của ý chí và tinh thần tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Tôi nguyện gắng hết sức mình, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh” chị Trang cho hay.

Anh Phạm Minh Khôi, Bí thư Huyện Đoàn Lương Tài, một thành viên trong đoàn hành trình về nguồn cách mạng tại Cao Bằng cho biết, chương trình để lại ý nghĩa sâu sắc, giáo dục truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam đến thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh. Anh nguyện luôn trân trọng kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xung kích, tình nguyện đi đầu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày một hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

NGUYỄN THẮNG